

## บทคัดย่อ

### วิชา บธ.851 : การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

เรื่อง	: การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแม่ขรีปีโตรเลียม
ผู้จัดทำ	: นางสาวกัลยา ชอบงาม
อาจารย์ที่ปรึกษา	: อาจารย์ประยงค์ กุศิริสิน
หลักสูตร	: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
วันที่อนุมัติผลงาน	: กุมภาพันธ์ 2547
จำนวนหน้า	: 81 หน้า

การศึกษาค้นคว้าความเป็นไปได้ของโครงการแม่ขรีปีโตรเลียม ซึ่งเป็นโครงการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นและให้บริการเช่าสถานที่ขายอาหาร ตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหนด จังหวัดพัทลุง ได้ศึกษาถึงศักยภาพและความเหมาะสมของโครงการในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการตลาด ด้านการจัดการ ด้านเทคนิค และด้านการเงิน โดยรวบรวมข้อมูลประกอบการศึกษาจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องและจากเอกสารตำราต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อรองรับปริมาณความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพทางการค้าและเศรษฐกิจในจังหวัดพัทลุง โดยน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นที่จำหน่ายจะเป็นน้ำมันจากบริษัทผู้ค้าน้ำมันที่เป็นของคนไทย คือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ว่า “กินของไทย ใช้ของไทย” เพื่อลดการสูญเสียรายได้ให้กับต่างชาติ รวมไปถึงการสร้างผลตอบแทนแก่เจ้าของโครงการคุ้มค่างบเงินที่ลงทุน ซึ่งจากการศึกษาพบว่าในการทำธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับจังหวัดพัทลุง ทางหนึ่งและทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น

ธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่เป็นตัวช่วยให้ประชาชนและธุรกิจอื่น ๆ ที่ต้องใช้พลังงานน้ำมันในการผลิตสินค้าหรือบริการ ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน และทางภาคใต้ตอนล่างนับได้ว่าเป็นศูนย์รวมของธุรกิจต่าง ๆ ที่สำคัญและมีความจำเป็นต้องใช้พลังงานน้ำมันเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ เช่น ธุรกิจการประมง การเกษตร การท่องเที่ยว การขนส่ง เป็นต้น

ดังนั้น ธุรกิจค้าปลีกน้ำมันในเขตจังหวัดพัทลุงซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งในทางภาคใต้ตอนล่าง และมีที่ตั้งติดกับถนนสายหลัก คือ ถนนสายเอเชีย เชื่อมต่อกับจังหวัดอื่น จึงมีโอกาสนในการทำธุรกิจค้าปลีกน้ำมันประสบความสำเร็จสูง

โครงการแม่ขรีปีโตรเลียม เป็นโครงการที่ลงทุนโดยการจัดหาเงินทุนจาก 2 แหล่ง คือ การกู้ยืมเงินระยะยาว จากธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาแม่ขรี จำนวน 2,00,000 บาท และการออกหุ้นสามัญ จำนวน 55,000 หุ้น หุ้นละ 100 เป็นเงิน 5,500,000 บาท มีการจัดโครงสร้างตามหน้าที่ ซึ่งแบ่งงานกันทำเฉพาะด้าน โครงการมีการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 3 ชนิด คือ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน 95 น้ำมันเบนซิน 91 จำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นและให้บริการให้เช่าพื้นที่ขายอาหาร โดยใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 7,500,000.00 บาท โดยจะมีรายได้อยู่ระหว่าง 10,885,500.00 – 58,974,265.37 บาท การประเมินผลโครงการมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 7.15 ปี มีมูลค่าเงินปัจจุบันสุทธิเท่ากับ -588,981.98 บาท มีอัตราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากับ 11.12%

ข้อสรุปของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแม่ขรีปีโตรเลียม คือ ไม่สามารถลงทุนโครงการนี้ได้ เนื่องจากไม่สามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 5 ปี ตามเป้าหมายของโครงการ มีมูลค่าเงินปัจจุบันสุทธิเป็นลบ เท่ากับ -588,981.98 บาท และมีอัตราผลตอบแทนภายในโครงการต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง เท่ากับ 11.12% จึงไม่สมควรจะลงทุนในโครงการนี้